

Số: 01/MNVĐ-BCĐ

Kiến An, ngày 14 tháng 4 năm 2023

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-MNVĐ ngày 18/4/2023 của Hiệu trưởng trường mầm non Văn Đấu về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO:

1. Căn cứ tình hình dịch Covid-19 trong thời điểm hiện tại, tham mưu cho Ban chỉ đạo của nhà trường xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế khi xảy ra dịch trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng dịch.

2. Tham mưu cho Nhà trường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, huy động các nguồn lực, hệ thống chính trị và cộng đồng cùng tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19 gây ra. Chỉ đạo tới 100% CB, GV, NV toàn trường tham gia tổng VSMT và khử khuẩn tuần toàn bộ các khu vực trong và ngoài trường, khu vực nhà bếp, các phòng học, phòng chức năng, hiên chơi, lan can, sảnh cầu thang, đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, phản nệm, các trang thiết bị dạy, học và các loại đồ dùng để thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.... theo kế hoạch hàng ngày, tuần.

3. Chỉ đạo phân công cụ thể nội dung từng công việc cho từng CB, GV, NV. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện tại ở nhà trường.

4. Báo cáo định kỳ, đột xuất với các cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch của nhà trường

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN:

1. Bà Bùi Thị Thoa - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo:

Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của BCD về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn nhà trường theo sự chỉ đạo của UBND Quận, Phòng GD&ĐT, Trung tâm Y tế Quận Kiến An. Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp của BCD, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCD, chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong BCD của trường, phối hợp thực hiện

với BCD của quận và của phường nếu có dịch xảy ra trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch, phương án thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của trường, ký và hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

2. Bà Bùi Thị Nga - PHT, CTCD - Phó trưởng ban thường trực:

Chịu trách nhiệm trước Trường ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trường ban điều hành công việc, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCD khi được Trường ban ủy quyền. Giúp việc cho Trường ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Điểm trường 1. Tham mưu, giúp Trường ban xây dựng các Kế hoạch, phương án, tăng cường các điều kiện CSVC phòng chống dịch. Thay mặt Trường ban tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập khi được ủy quyền. Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ về các kỹ năng phòng chống dịch bệnh, chịu trách nhiệm về số liệu, báo cáo các cấp liên quan đến công tác phòng dịch. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch của các thành viên trong BCD và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Bà Nguyễn Thị Tươi - Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban:

Giúp việc cho Trường ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Điểm trường 2. Tham mưu giúp Trường ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch nếu xảy ra trong trường học và trên địa bàn, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế và cấp trên. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để đối phó khi có dịch xảy ra, thường xuyên báo cáo tình hình dịch về Trường ban để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

4. Bà Phạm Thị Chính – Giáo viên kiêm nhiệm Phụ trách y tế học đường - Thư ký:

Giúp việc cho Trường ban trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của BCD. Phối hợp với Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế phường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo quy định.

Kết hợp với đồng chí Phó trưởng ban Bùi Thị Nga theo dõi, tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh báo cáo Trường ban trước khi nộp về cơ quan cấp trên.

Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Lãnh đạo nhà trường/BCD phòng, chống dịch bệnh nếu có dịch xảy ra trên địa bàn.

Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổ trưởng 4-5T khu 1- Thành viên:

Giúp BCD thẩm định Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của BCD trước khi triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm tổng hợp các thông tin để đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch

trên công thông tin và Website của trường. Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

6. Bà Nguyễn Thị Hoa - Tổ trưởng NT 3T khu 1- Thành viên:

Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 nếu xảy ra trên địa bàn, phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại khu 1 và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trường ban nắm tình hình để chỉ đạo.

7. Bà Nguyễn Thị Hương - Tổ trưởng khu 2- Thành viên:

Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 nếu xảy ra trên địa bàn, phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại khu 2 và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trường ban nắm tình hình để chỉ đạo.

8. Bà Lương Thị Mai - Tổ trưởng khu 2- Thành viên

Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 nếu xảy ra trên địa bàn, làm nhiệm vụ tổng hợp, ghi chép các nội dung triển khai của các hội nghị họp Ban chỉ đạo, các đợt kiểm tra định kỳ, đợt xuất của BCD về công tác phòng chống dịch.

9. Bà Lê Thị Thanh Dung - Tổ trưởng khu 2- Thành viên

Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 nếu xảy ra trên địa bàn, phụ trách công tác giám sát dịch, công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại khu 2 và báo cáo tình hình thực hiện về cho Trường ban nắm tình hình để chỉ đạo.

Căn cứ các nhiệm vụ được phân công, đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các thành viên trực tiếp phản ánh về Ban chỉ đạo để xem xét và điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Thành viên BCD (để t/h);
- Lưu: VT.

**TRƯỜNG BAN CHỈ ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG**



Bùi Thị Thoa